

**BÁO CÁO**

**Tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị, phản ánh  
của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV**

Kính gửi: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Thực hiện Công văn số 21/ĐĐBQH-VP ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Nông về việc đề nghị trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 3903/UBND-TCD ngày 14 tháng 7 năm 2022 giao Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành và các đơn vị có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Đắk Mil, Đắk R'lấp, Đắk Song, Krông Nô và thành phố Gia Nghĩa kiểm tra, rà soát nội dung kiến nghị, phản ánh của cử tri, tiến hành xử lý và trả lời trực tiếp cho cử tri được biết.

Ủy ban nhân dân tỉnh tổng hợp, báo cáo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh kết quả giải quyết trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri (chi tiết Phụ lục đính kèm)./

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng chuyên môn thuộc VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, TCD (H).

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



Hồ Văn Mười

## PHỤ LỤC

TỔNG HỢP KẾT QUẢ TRẢ LỜI KIẾN NGHỊ, PHẢN ÁNH CỦA CỬ TRI  
SAU KỲ HỌP THỨ 3, QUỐC HỘI KHÓA XV

(Kèm theo Báo cáo số 534/BC-UBND ngày 19 tháng 9 năm 2022  
của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	Nội dung kiến nghị, phản ánh	Cơ quan, đơn vị giải quyết, trả lời
<b>I</b>	<b>Về lĩnh vực đất đai, tài nguyên, bồi thường, hỗ trợ</b>	
1	<p><i>Cử tri Ngô Thị Hiền, thôn 2, xã Nhân Đạo, huyện Đăk R'Lấp phản ánh:</i> Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Kilaco Đăk Nông, địa chỉ thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp thu mua xỉ than của Công ty Nhôm Đăk Nông - TKV và đổ tại bãi trên địa bàn thôn 2, xã Nhân Đạo dẫn đến tình trạng bụi xỉ than bay qua rẫy, ảnh hưởng đến năng suất cây trồng cũng như sức khỏe người dân. Cử tri đã kiến nghị nhiều lần, Sở Tài nguyên và Môi trường cũng đã tiếp nhận đơn; đồng thời, cam kết sẽ giải quyết vụ việc trước ngày 19/6/2022. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa nhận được văn bản trả lời. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ngày 19/7/2022, UBND huyện Đăk R'Lấp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh sự việc, tổ chức làm việc với các bên liên quan để xử lý. Tuy nhiên, trao đổi với cử tri Ngô Thị Hiền thì nội dung kiến nghị là việc tro xỉ than đang tập kết tại khu vực gần xưởng cưa đá (cũ) gây ảnh hưởng đến năng suất cây trồng và sức khỏe của gia đình cử tri. Xác minh, vị trí bãi tập kết thuộc thửa đất số 88 và 89 tờ bản đồ số 39 tại thôn 13, xã Đăk Wer, huyện Đăk R'Lấp cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CL 763961 ngày 28/12/2017 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cấp cho bà Phạm Thị Lan không thuộc ranh giới khai thác, chế biến đá của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Kilaco Đăk Nông. Đồng</p>	UBND huyện Đăk R'Lấp

	<p>thời, khi kiểm tra không có mặt của bà Phạm Thị Lan, cá nhân, tổ chức trực tiếp thực hiện tập kết tro xỉ và đại diện của Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Kilaco Đắk Nông và đơn vị có liên quan, nên Phòng Tài nguyên và Môi trường không thể lập biên bản làm việc tại hiện trường, trực tiếp trao đổi với cử tri Ngô Thị Hiền về các thiệt hại đến năng suất cây trồng của gia đình; Căn cứ các hình ảnh ghi nhận và quan sát bằng mắt thường đối với hoạt động tập kết tro xỉ than, kiến nghị của cử tri Ngô Thị Hiền là có căn cứ, có cơ sở. Phòng Tài nguyên và Môi trường đang tiến hành tổng hợp hồ sơ, dự kiến thành lập đoàn kiểm tra xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai đối với bà Phạm Thị Lan, khi cho cá nhân khác sử dụng đất làm bãi tập kết tro xỉ than gây ảnh hưởng đến hộ liền kề.</p>	
2	<p><i>Cử tri Trần Văn Nghị, thôn Châu Thành, xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Tại thôn Châu Thành, xã Đắk Ru có 01 trại heo thường xuyên xả chất thải ra môi trường, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của các hộ dân xung quanh, cũng như môi trường. Các hộ dân đã kiến nghị, cơ quan chức năng đã giải quyết; tuy nhiên, sau đó trại heo trên vẫn tiến hành xả thải. Cử tri đề nghị các cơ quan liên quan kiểm tra, xử lý dứt điểm tình trạng trên.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, xác minh để xử lý. Ngày 18/7/2022, phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với xã Đắk Ru xuống kiểm tra thực tế tại trại heo. Tại thời điểm xác minh, do đang vào mùa mưa nên nước suối lớn, nước suối có màu hơi đục, do mưa cuốn theo đất, nước tại suối có các dấu hiệu bất thường, không ghi nhận thấy cá hay các loại thủy sinh chết tại suối. Do, địa phương không có nhân lực quan trắc và thiết bị lấy mẫu nên không thể tiến hành thu mẫu để kiểm tra các thành phần nước trong suối. Ông Trần Văn Nghị cho biết tại thời điểm mùa mưa sẽ không nhận thấy nước suối chuyển màu và ô nhiễm, vấn đề này thường xảy ra vào mùa khô khi nước suối cạn. Tháng 3 năm 2022, Hội đồng nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã tổ chức khảo sát đối với các trang trại chăn nuôi trên địa bàn thôn Châu Thành, nhưng chưa phát hiện việc xả thải trực tiếp không xử lý ra môi trường. Đối với các trang trại</p>	UBND huyện Đắk R'lấp

	<p>chăn nuôi heo thôn Châu Thành, xã Đắc Ru. UBND huyện Đắc R'Lấp đã có kế hoạch kiểm tra thường xuyên trong năm 2022 (<i>trừ trại nuôi heo của bà Phạm Thị Hải Yến do UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nên không đưa vào kế hoạch kiểm tra của huyện</i>). Thời gian tới, UBND huyện Đắc R'Lấp tiếp tục chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu UBND huyện Đắc R'Lấp tổ chức kiểm tra, quá trình kiểm tra, mời đơn vị Quan trắc môi trường tiến hành lấy mẫu nước suối và nước thải từ các cơ sở chăn nuôi heo, để có căn cứ giải quyết kiến nghị của cử tri. Giao UBND xã Đắc Ru theo dõi, tiếp nhận thông tin phản ánh của cử tri Trần Văn Nghị và người dân sinh sống dọc suối Đắc Ru đoạn qua thôn Châu Thành. Tăng cường tuyên truyền cho các hộ chăn nuôi, cơ sở chế biến mủ cao su trên địa bàn về công tác quản lý, bảo vệ môi trường theo đúng quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 theo quy định của pháp luật.</p>	
3	<p><i>Cử tri Đào Văn Thành, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắc R'Lấp kiến nghị:</i> Gia đình ông bị cấp chồng Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đã kiến nghị đến cơ quan chức năng của huyện Đắc R'Lấp, nhưng vẫn chưa được giải quyết. Đề nghị UBND huyện Đắc R'Lấp chỉ đạo cơ quan chức năng kiểm tra, sớm giải quyết cho gia đình ông.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>UBND huyện Đắc R'Lấp đã chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND xã Nhân Cơ kiểm tra, xác minh để giải quyết theo quy định, cụ thể như sau:</p> <p><i>Thứ nhất,</i> tại thời điểm kiểm tra hiện các cơ quan, đơn vị chưa nhận được hồ sơ yêu cầu của ông Đào Văn Thành, thôn 3, xã Nhân Cơ.</p> <p><i>Thứ hai,</i> UBND xã Nhân Cơ đã nhận được đơn đề nghị giải quyết việc tranh chấp đất đai của các công dân đối với ông Đào Văn Thành. Hiện tại, UBND xã Nhân Cơ đã tiến hành xác minh thực địa và mời các bên liên quan để tổ chức hòa giải theo quy định. Tuy nhiên, không liên hệ được với ông Đào Văn Thành, nên chưa tổ chức hoà giải. UBND xã Nhân Cơ tiếp tục thực hiện các bước tiếp theo để hoà giải, khi có kết quả hoà giải thì hướng dẫn các bên thực hiện theo quy định.</p>	<p>UBND huyện Đắc R'lấp</p>



	<p>Đề nghị cử tri liên hệ với UBND xã Nhân Cơ để được hướng dẫn làm các thủ tục theo quy định.</p>	
4	<p><i>Cử tri Đặng Tiến Thành, thôn Tân Hòa, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Địa bàn xã Đăk R'Moan có đường tránh đô thị Gia Nghĩa đi qua, một số đoạn quy hoạch (phân khu đất dự trữ). Việc quy hoạch đã 5 năm nay mà chưa triển khai, gây khó khăn cho việc chuyển đổi đất thổ cư và xin phép xây dựng của các hộ dân sinh sống trong vùng quy hoạch. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét điều chỉnh quy hoạch, tạo điều kiện cho người dân chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng để ổn định cuộc sống. Việc quy hoạch dự án khu sinh thái Hồ thủy điện Đăk R'Tih, đề nghị cần xác định ranh giới đất cụ thể của dự án, các khu vực còn lại phù hợp với đất ở thì cho các hộ dân chuyển đổi sang đất ở và cấp phép xây dựng theo quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p><i>Đối với kiến nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch, cho chuyển đổi đất thổ cư và chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng để ổn định cuộc sống:</i></p> <p>Đoạn tuyến đường tránh phía Tây Bắc chạy qua địa bàn xã Đăk R'Moan thuộc quy hoạch phân khu đô thị tỷ lệ 1/2000 dọc theo đường tránh đô thị Gia Nghĩa, Khu số 01 đoạn xã Quảng Thành - cầu Đăk R'tih được UBND thị xã Gia Nghĩa phê duyệt tại Quyết định số 779/QĐ-UBND ngày 06/9/2018; phía Đông Nam thuộc Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đăk R'tih được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 23/3/2021.</p> <p>Theo các đồ án quy hoạch trên thì các khu chức năng trong khu vực quy hoạch như: Khu ở, Khu công cộng, thương mại dịch vụ, hạ tầng kỹ thuật, khu dự trữ... đã được xác định trong đồ án quy hoạch. Theo quy định tại Điều 5 và Điều 61 của Luật Quy hoạch đô thị thì các loại đất trong đô thị phải được sử dụng đúng mục đích, chức năng được xác định trong đồ án quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Cử tri đề nghị điều chỉnh để chuyển mục đích sử dụng đất và cấp phép xây dựng đối với khu đất dự trữ là không phù hợp quy hoạch được duyệt.</p> <p>Đối với nội dung: <i>Việc quy hoạch dự án khu sinh thái Hồ</i></p>	Sở Xây dựng

	<p><i>thủy điện Đăk R'Tih, đề nghị cần xác định ranh giới đất cụ thể của dự án, các khu vực còn lại phù hợp với đất ở thì cho các hộ dân chuyển đổi sang đất ở và cấp phép xây dựng theo quy định.</i></p> <p>- Ngày 10/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung các dự án trong Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025, theo đó đã bổ sung 03 dự án trên vào Kế hoạch phát triển nhà ở của tỉnh (dự án khu đô thị lửa và nước Đăk R'tih quy mô khoảng 752,48ha; dự án khu đô thị Thung lũng xanh Nghĩa Phú quy mô khoảng 47,97ha; dự án khu đô thị cửa ngõ Nghĩa Phú quy mô khoảng 42,27ha), các dự án trên đã có ranh giới cụ thể.</p> <p>- Đối với khu vực ngoài ranh giới các dự án kêu gọi đầu tư, phù hợp với quy hoạch chi tiết và phù hợp với mục đích sử dụng đất theo quy hoạch sử dụng đất được phê duyệt, thì cấp Giấy phép xây dựng để ổn định cuộc sống cho người dân, Sở Xây dựng đã có Công văn số 1156/SXD-QHKT&amp;PTĐT ngày 25 tháng 6 năm 2021, hướng dẫn UBND thành phố Gia Nghĩa cấp Giấy phép xây dựng đối với Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị du lịch sinh thái hồ Đăk R'tih.</p>	
5	<p><i>Cử tri Hoàng Văn Thường, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp kiến nghị: Năm 2017, Phòng Giao dịch Ngân hàng Agribank Nhân Cơ đã niêm yết công khai bán đấu giá 01 lô đất, ông đã đấu giá trúng lô đất trên với số tiền là 2,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đến nay gia đình ông vẫn chưa nhận được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được bàn giao diện tích đất trên. Cử tri đề nghị cơ quan liên quan và Ngân hàng Agribank tỉnh Đăk Nông để sớm bàn giao lô đất trên cho gia đình ông.</i></p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p><i>Thứ nhất,</i> việc bàn giao tài sản trúng đấu giá, trách nhiệm của Ngân hàng Agribank Đăk Nông và đơn vị được Ngân hàng Agribank Đăk Nông hợp đồng đấu giá tài sản.</p> <p><i>Thứ hai,</i> sau khi trúng đấu giá và hoàn tất thủ tục trúng đấu giá, ông Hoàng Văn Thường phải đăng ký biến động quyền sử dụng đất tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đăk R'Lấp và thực hiện các nghĩa vụ tài chính theo quy định.</p> <p>Tuy nhiên, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Đăk R'Lấp kiểm tra hồ sơ đến thời điểm hiện tại chưa nhận</p>	UBND huyện Đăk R'lấp



	<p>được hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Hoàng Văn Thường nộp tại Chi nhánh.</p> <p>Đề nghị cử tri Hoàng Văn Thường liên hệ với cơ quan trên để được giải quyết theo quy định.</p>	
6	<p><i>Cử tri Lê Doãn Lượng, thôn 3/2, xã Đắc SẮc, huyện ĐẮk Mil kiến nghị:</i> Hiện nay, việc chuyển đổi đất thổ cư trong cùng diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, do không đủ tiền để chuyển đổi đất thổ cư một lần, nên đã chuyển đổi một phần diện tích phía trước để làm nhà ở. Hiện nay, gia đình làm thủ tục xin chuyển đổi thêm diện tích đất thổ cư thì không chuyển đổi được, lý do phần diện tích đề nghị chuyển đổi không có đường đi qua. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền hướng dẫn thủ tục để chuyển đổi mục đích sử dụng đất đúng quy định.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ khoản 1, Điều 52, Luật Đất đai năm 2013 quy định điều kiện cho phép chuyển mục đích sử dụng đất phải phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/09/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; tại khoản 19 Điều 6 quy định: Trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất thì thực hiện tách thửa và cấp Giấy chứng nhận mới cho từng thửa đất mới sau chia tách. Đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao thì không phải thực hiện thủ tục tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách thửa.</p> <p>Căn cứ Điểm b Khoản 2 Điều 6 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định về hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, điều kiện tách thửa đất, hợp thửa đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh ĐẮk Nông.</p> <p>- Trường hợp, thửa đất thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp (hoặc vừa thuộc quy hoạch đất phi nông nghiệp, vừa quy hoạch đất sản xuất nông nghiệp) mà tách thửa đồng thời</p>	UBND huyện ĐẮk Mil

chuyển mục đích sử dụng sang đất ở, thì thửa đất xin chuyển mục đích và thửa đất còn lại sau khi tách thửa phải có diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại khoản 1 điều này; Trường hợp, phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp còn lại không thuộc quy hoạch đất ở thì được tồn tại thửa mới theo diện tích thực tế. Phần diện tích đất sản xuất nông nghiệp thuộc quy hoạch hành lang bảo vệ an toàn các công trình công cộng (nếu có) được phép tách thửa cùng với thửa đất chuyển mục đích sử dụng sang đất ở.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2021 của UBND tỉnh, quy định: “2. Thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Quy định này phải đảm bảo các điều kiện sau: a) Tiếp giáp với đường giao thông hiện có và đường giao thông này có thể hiện trên Giấy chứng nhận. b) Trường hợp, thửa đất tiếp giáp với đường giao thông mới hình thành sau thời điểm cấp Giấy chứng nhận thì đường giao thông này phải phù hợp với quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc đường giao thông này do Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Như vậy, việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở đối với 01 phần thửa đất phải thực hiện thủ tục tách thửa; đồng thời, thửa đất tách thửa và chuyển đổi mục đích phải tiếp giáp với đường giao thông theo quy định tại Khoản 2 Điều 5 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông.

Trường hợp, thửa đất còn lại không có đường đi theo quy định tại Điều 254, Luật Dân sự năm 2015 và Điều 171 Luật Đất đai 2013 quy định Quyền về lối đi như sau: “Chủ sở hữu có bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có hoặc không đủ lối đi ra đường công cộng, có quyền yêu cầu chủ sở hữu bất động sản vây bọc dành cho mình một lối đi hợp lý trên phần đất của họ. Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi”. Theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh quy định: “4. Trường hợp, hợp thửa của một phần thửa đất (hoặc



	<p>thừa đất) với thừa đất liền kề có cùng loại đất đã có Giấy chứng nhận (nhưng chưa đảm bảo diện tích, kích thước quy định tại Điều 6 Quy định này) thì được thực hiện hợp thửa, kể cả trường hợp thửa đất mới sau khi hợp thửa có diện tích, kích thước nhỏ hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định tại Điều 6 Quy định này". Như vậy, trường hợp ông Lê Doãn Lượng có nhu cầu chuyển đổi thêm đất ở để hợp thửa đối với thừa đất liền kề có cùng mục đích sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận (đất ở) thì phần diện tích xin chuyển đổi thêm để hợp thửa không nhất thiết phải có đường giao thông đối với phần diện tích chuyển đổi mục đích xin hợp thửa. Trường hợp, ông Lê Doãn Lượng có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất sang đất ở một phần thửa đất và phải thực hiện thủ tục tách thửa mà thửa đất của gia đình ông không có lối đi, do bị vây bọc bởi đất của các hộ dân xung quanh, gia đình ông thoả thuận hoặc yêu cầu với chủ thửa đất liền kề thửa đất của gia đình ông mở lối đi chung; liên hệ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai Đắk Mil để được đăng ký biến động đất đai theo quy định trước khi thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất.</p> <p>Về trình tự, giải quyết thủ tục hành chính khi chuyển mục đích sử dụng đất, UBND tỉnh Đắk Nông đã phê duyệt tại Quyết định số 1626/QĐUBND ngày 16/10/2018 về việc quy định trình tự, thời gian thực hiện đồng thời nhiều thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thời gian giải quyết không quá 25 ngày (không kể thời gian hộ gia đình thực hiện nghĩa vụ tài chính), kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. Đề nghị ông Lê Doãn Lượng liên hệ nộp hồ sơ tại Bộ phận "Tiếp nhận và Trả kết quả" tại UBND huyện hoặc UBND các xã, thị trấn nơi có đất để thực hiện.</p>	
7	<p>Cử tri xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô kiến nghị: Công ty TNHH MTV lâm trường Đức Lập (trước đây là Lâm trường Đức Lập), huyện Krông Nô đã giải thể từ năm 2016, nhưng giải quyết về đất đai liên quan đến các hộ dân là công nhân thuộc Công ty Đức Lập đến nay chưa giải quyết dứt điểm như: Diện tích trồng cà phê của Công ty Đức Lập xen kẽ với đất sản xuất của người dân; một số diện tích hiện nay bị người dân xâm chiếm trái phép; việc giao đất cho người dân theo hợp đồng là 50 năm. Tuy nhiên, Công ty Đức Lập và chính quyền địa</p>	UBND huyện Krông Nô

phương hiện nay phân lô bán đấu giá, trong khi công nhân lao động sản xuất, cống hiến tại Công ty Đức Lập nhiều năm không được quan tâm. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng có liên quan xem xét bóc tách diện tích đất trồng cà phê của Công ty Đức Lập xen kẽ với đất của người dân; xem xét việc phân lô bán đấu giá đối với diện tích đất thuộc Công ty Đức Lập có phù hợp hay không? Việc để người dân xâm chiếm đất của Công ty Đức Lập thì trách nhiệm thuộc về ai? Giải quyết đất của Công ty Đức Lập phải đảm bảo quyền và lợi ích của người dân, người lao động, công nhân đã từng tham gia sản xuất, canh tác trên diện tích đất trên.

**Trả lời:**

- Diện tích đất vườn cây Cà phê của Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập sau khi giải thể đã được UBND tỉnh thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý với diện tích 55,2ha tại Quyết định số 2336/QĐ-UBND ngày 29/12/2021 trên địa bàn các xã Đắc Sôr, Tân Thành và Nam Xuân, huyện Krông Nô.

Trong quá trình quản lý, sử dụng Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập đã giao khoán diện tích trên cho các hộ dân. Quá trình sử dụng, một số diện tích người dân đã trồng lại Cà phê và một số loại cây trồng khác, do đó, khi giải quyết các vướng mắc trong việc giải thể, Hội đồng giải thể Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập đã kiểm tra, xác định tài sản thuộc lâm trường và tài sản mới tạo lập của hộ gia đình, cá nhân.

Toàn bộ diện tích nêu trên là đất của Công ty TNHH MTV NLN Đức Lập đã được UBND tỉnh thu hồi, bàn giao cho địa phương quản lý, bố trí sử dụng. Đối với tài sản trên đất của người dân do người dân tạo lập trong quá trình nhận giao khoán của Công ty. Kiến nghị của cử tri về việc bóc tách diện tích đất trồng cà phê của lâm trường xen kẽ với đất của người dân là không có cơ sở để giải quyết.

- Trên cơ sở diện tích đất đã bàn giao cho địa phương quản lý, căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND huyện Krông Nô đang chỉ đạo lập phương án sử dụng đối với diện tích đất trên. Sau khi phương án được phê duyệt sẽ triển khai thực hiện theo quy định. Đối với quyền lợi của các hộ dân đang sản xuất trên diện tích đất này, căn cứ vào quy định của pháp luật để xem xét giải quyết.



	<p>- Ngoài diện tích đất vườn cây Cà phê bàn giao về địa phương quản lý, UBND tỉnh Đắk Nông đã thu hồi bàn giao 5.439,07ha đất của Công ty giao cho địa phương quản lý tại các Quyết định số 2444/QĐ-UBND ngày 30/12/2016; số 1287/QĐ-UBND ngày 03/8/2017; số 1472/QĐ-UBND ngày 08/9/2017; số 967/QĐ-UBND ngày 01/7/2019 (trên địa bàn xã Đắk Sôr, Tân Thành, Buôn Choáh, Đắk Drô, Nam Đà). Hiện trạng đất thu hồi bàn giao, gồm: Diện tích đất có rừng là 779,06ha, diện tích đất không có rừng là 4.660,01ha.</p> <p>Như vậy, thời điểm bàn giao cho địa phương quản lý đã có diện tích đất bị người dân lấn chiếm. Đối với diện tích này, UBND huyện Krông Nô đã giao trách nhiệm quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và phòng, chống cháy rừng cho UBND các xã, trường hợp phát hiện có hành vi lấn chiếm đề nghị các hộ dân báo cho UBND xã để kiểm tra, xử lý theo quy định.</p> <p>Ngoài ra, đối với diện tích đất các hộ dân lấn chiếm trước thời điểm bàn giao cho địa phương, đề nghị các hộ dân tạm thời sử dụng đúng hiện trạng, không được xây dựng mới các công trình trên đất, làm thay đổi hiện trạng sử dụng đất, đồng thời đăng ký, kê khai với UBND xã để quản lý, sau khi phương án sử dụng đất được phê duyệt thì triển khai thực hiện theo quy định của pháp luật.</p>	
8	<p><i>Cử tri huyện Đắk Song kiến nghị:</i> Hiện nay, trên địa bàn huyện Đắk Song đang tiến hành xây dựng đường điện 135kV để phục vụ truyền tải điện từ các dự án điện gió. Việc đầu tư xây dựng trụ điện đường dây 135kV ảnh hưởng đến đất đai, cây cối hoa màu, tài sản của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan phối hợp với Chủ đầu tư xây dựng đường điện 135kV khi thu hồi đất, kiểm kê cây cối hoa màu, tài sản của người dân phải tiến hành nhanh chóng, kịp thời và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ đúng quy định, tránh để khiếu kiện, tạo điểm nóng tại địa phương.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Năm 2021, huyện Đắk Song có 05 dự án điện gió được đầu tư xây dựng, gồm: Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3; Nhà máy điện gió Nam Bình 1; Nhà máy điện gió Đắk Hòa; Hiện nay, dự án Nhà máy điện gió Đắk N'Drung 1, 2, 3 đang triển khai xây dựng đường dây điện nội bộ 35 kV để phục vụ</p>	UBND huyện Đắk Song

	<p>việc truyền tải điện. Trong quá trình bồi thường tài sản trên đất và thu hồi đất, Công ty TNHH MTV năng lượng Đắk N'Drung Đắk Nông đã phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện Đắk Song tiến hành các thủ tục theo trình tự quy định của pháp luật về bồi thường, giải phóng mặt bằng. Quá trình thực hiện, ngoài số tiền phải chi trả theo phương án phê duyệt, Chủ đầu tư chi hỗ trợ thêm cho người dân để ổn định cuộc sống; tuy nhiên, việc chi trả tiền cho người dân chưa được kịp thời.</p> <p>- Đối với tuyến đường dây 35 kV thuộc nhà máy điện gió Đắk N'Drung 2:</p> <p>Ngày 13/5/2022, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Quyết định số 555/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường đợt 1, với 44 hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng là 3,25 ha, số tiền bồi thường là 4.155,584 đồng. Hiện tại, Chủ đầu tư đã chi trả được 33/44 hộ, với tổng số tiền là 4.037,230 triệu đồng; số tiền chưa chi trả là 955,670 triệu đồng/11 hộ.</p> <p>Ngày 24/6/2022, UBND huyện Đắk Song đã ban hành Quyết định số 711/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường đợt 02 với 66 hộ, diện tích đất bị ảnh hưởng là 5,84 ha, số tiền bồi thường là 6.322,626 triệu đồng. Đến nay, Chủ đầu tư đã chi trả được 44/66 hộ với số tiền là 6.241,771 triệu đồng; số tiền chưa chi trả là 1.486,827 triệu đồng/22 hộ.</p>	
<b>II</b>	<b>VỀ lĩnh vực giao thông</b>	
9	<p><i>Cử tri Phạm Thị Hoa, tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa:</i> Hiện nay, đoạn đường đi tổ dân phố 5, phường Nghĩa Tân bị xuống cấp trầm trọng. Cử tri đề nghị các cấp xem xét, sửa chữa để người dân thuận tiện đi lại.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tuyến đường Lê Thánh Tông nối dài từ Đồi Pháo, nối với đường Phạm Văn Đồng đến thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia. Tuyến đường này đã hư hỏng, xuống cấp do phương tiện có tải trọng nặng chở vật liệu từ Mỏ đá thường xuyên lưu thông. Hiện tại, tuyến đường trên được chia làm 02 đoạn, gồm:</p> <p>- Đoạn tuyến giao với đường tránh đi đến thôn Cây Xoài, xã Đắk Nia, hiện nay UBND thành phố Gia Nghĩa hoàn thành thủ tục đấu thầu và đã khởi công nâng cấp mở rộng.</p> <p>- Đoạn từ Đồi Pháo nối tiếp đường Phạm Văn Đồng đến</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

	<p>đoạn giao nhau với đường tránh, thuộc dự án đầu tư bằng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, do Sở Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư. Tuy nhiên, do nguồn vốn trái phiếu Chính phủ hạn chế, nên chưa thể cấp vốn đầu tư thành đường đô thị theo quy hoạch. Hiện tại, UBND thành phố Gia Nghĩa đang phối hợp với Sở, ngành liên quan kiến nghị UBND tỉnh xin kinh phí bằng nguồn vốn hỗ trợ của Ngân hàng phát triển Châu Á để đầu tư thành đường đô thị trong giai đoạn sắp tới.</p>	
10	<p><i>Cử tri Trần Hoa Linh, thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp kiến nghị:</i> Đoạn đường thuộc tổ 2, thôn 5, xã Nhân Cơ và nhiều đoạn khác trên tuyến đường Quốc lộ 14 do không có mương thoát nước nên vào mùa mưa nước thường xuyên tràn vào nhà dân, gây khó khăn trong việc đi lại. Cử tri đề nghị UBND tỉnh làm việc với Chủ đầu tư công trình xây dựng bố trí mương thoát nước cho phù hợp.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Đoạn đường trên, thuộc Dự án: Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 14 (đường Hồ Chí Minh) đoạn Km817 ÷ Km887 theo hình thức BOT do Công ty Cổ phần BOT&amp;BT Đức Long Đăk Nông là Nhà đầu tư thực hiện công tác quản lý, bảo trì tuyến đường. Công ty Cổ phần BOT&amp;BT Đức Long Đăk Nông đã có báo cáo tại Công văn số 92/ĐLĐN-VP ngày 21/7/2022 thì có một số vị trí thuộc công trình sửa chữa đột xuất, Nhà đầu tư đang tổ chức triển khai thi công; tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo Công ty Cổ phần BOT&amp;BT Đức Long Đăk Nông rà soát, đề xuất báo cáo UBND tỉnh chấp thuận để sớm triển khai khắc phục trong thời gian tới.</p>	Sở Giao thông vận tải
11	<p><i>Cử tri Cù Xuân Toán, thôn Tân An, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Cử tri đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm quy hoạch tuyến đường Ngâm 18 ra Quốc lộ 14 là tuyến đường liên huyện để đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện đi lại thuận tiện cho người dân; đồng thời, sớm nâng cấp cây cầu Ngâm 18 để đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân tại xã Đăk R'Moan.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Cầu Ngâm 18 nằm trên địa phận của thành phố Gia Nghĩa và huyện Đăk R'lấp được đầu tư từ lâu, chiều rộng cây cầu nhỏ hẹp, không còn phù hợp với nhu cầu đi lại của người dân. Do</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

	<p>tuyến đường giao thông nối giữa 02 huyện thuộc thẩm quyền của cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ghi nhận kiến nghị của cử tri, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đầu tư trong thời gian tới.</p>	
12	<p><i>Cử tri Đặng Tiến Thành, thôn Tân Hòa, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Tuyến đường từ Trung tâm xã vào bon xã Đăk R'Moan, quá trình khai thác sử dụng hiện đã xuống cấp trầm trọng gây khó khăn trong việc vận chuyển hàng hóa và việc đi lại của nhân dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa nâng cấp.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- Tuyến đường từ Trung tâm xã Đăk R'Moan giao với đường tránh đi thôn Tân Hiệp, xã Đăk R'Moan đã được UBND thành phố Gia Nghĩa đưa vào vận hành khai thác từ lâu, nên cục bộ một số vị trí bị hư hỏng, xuống cấp. Do điều kiện Ngân sách thành phố còn hạn chế, nên chưa thể duy tu, bảo trì. UBND thành phố Gia Nghĩa tiếp thu kiến nghị của cử tri và đưa vào kế hoạch sửa chữa, bảo trì giai đoạn từ năm 2023-2025 để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa
13	<p><i>Cử tri Bùi Văn Tiến, thôn Tân Hiệp, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Hiện nay, đang thực hiện việc cấm mốc, phóng tuyến Dự án đường cao tốc đoạn đi qua xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa, nhưng do thông tin chưa đầy đủ, nên cử tri không biết được việc cấm mốc, phóng tuyến như vậy dựa vào đâu? Tiến độ triển khai dự án cần công khai rộng rãi để người dân được biết, yên tâm sinh sống.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>+ <i>Về việc cấm mốc giới:</i> Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh tổ chức bàn giao hồ sơ và thực địa quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây (đoạn tuyến qua địa bàn tỉnh Đăk Nông có tổng chiều dài 110km, đi qua địa bàn 04 huyện và thành phố Gia Nghĩa), dự án do Bộ Giao thông vận tải làm Chủ đầu tư. Sau khi hoàn thành việc cấm mốc tìm tuyến dự án, Bộ Giao thông vận tải đã tổ chức bàn giao cho địa phương có tuyến đi qua để thực hiện quản lý cọc tìm mốc, băng mặt cắt ngang và phạm vi lộ giới theo quy hoạch; Sở Giao thông vận tải đã chủ trì, phối hợp với Ban Quản</p>	Sở Giao thông vận tải

	<p>lý dự án đường Hồ Chí Minh, UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa thực hiện công tác bàn giao hồ sơ, mốc tim tuyến theo quy hoạch trên thực địa vào tháng 3/2016; các đoạn chỉnh tuyến qua địa bàn thành phố Gia Nghĩa và huyện Đăk R'Lấp đã tổ chức bàn giao vào tháng 12 năm 2017, tại Văn bản số 1864/VPCP-KTN ngày 22/3/2016 của Văn phòng Chính phủ. Phạm vi lộ giới quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây là 100m (tính từ cọc tim tuyến ra 2 bên, mỗi bên 50m).</p> <p>+ Về triển khai thực hiện dự án: Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), thuộc quy hoạch tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành có liên quan có báo cáo chính thức về phương án đầu tư, hướng dẫn các nhà đầu tư quan tâm, bảo đảm đẩy nhanh thủ tục để Dự án có thể khởi công trong thời gian sớm nhất; Ngày 23/5/2022, Bộ Giao thông vận tải đã có Công văn số 5060/BGTVT-ĐTCT giao cho Tập đoàn Vingroup và Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) lập hồ sơ đề xuất dự án và trình về Bộ Giao thông vận tải trước 31 tháng 8 năm 2022;</p> <p>Ngày 17/6/2022, Hội đồng nhân dân tỉnh Đăk Nông đã ban hành Nghị quyết số 12/NQ-HĐND về việc thống nhất chủ trương thực hiện dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước), cân đối bố trí nguồn vốn Ngân sách địa phương để chi trả một phần kinh phí thực hiện dự án và đồng thuận giao Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước làm cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án.</p> <p>Tiếp thu kiến nghị của cử tri, Sở Giao thông vận tải tiếp tục phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để tham mưu cho UBND tỉnh đề xuất các Bộ, ngành Trung ương trình Chính phủ sớm triển khai các thủ tục để đầu tư dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đăk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Sau khi dự án được phê duyệt, Sở Giao thông vận tải sẽ thông tin về quy mô, tiến độ thực hiện dự án để người dân được biết.</p>	
14	<p>Cử tri huyện Đăk R'Lấp kiến nghị: Người dân thống nhất cao đối với chủ trương triển khai dự án đường cao tốc Gia</p>	UBND huyện

<p>Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Tuy nhiên, các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có liên quan xem xét giải quyết theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân nằm trong dự án đường cao tốc một số nội dung như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>+ Khi thực hiện giải tỏa, bồi thường phải nhanh chóng triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người dân để sớm ổn định cuộc sống;</li> <li>+ Kịp thời bố trí tái định cư đối với những hộ dân thuộc đối tượng được hỗ trợ tái định cư;</li> <li>+ Đối với diện tích rẫy, vườn của dân đường cao tốc đi ngang qua chia đôi vườn, rẫy, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân canh tác, sản xuất, nước tưới, đường dân sinh, đường điện;</li> <li>+ Đối với việc thu hồi đất, những diện tích còn lại không thể canh tác, thì đề nghị thu hồi hết diện tích đất để người dân thuận tiện chuyển đến nơi ở, nơi sản xuất mới;</li> <li>+ Xây dựng phương án, mức giá bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng, vật kiến trúc phù hợp điều kiện thực tế hiện nay.</li> </ul> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- <i>Đối với nội dung kiến nghị: Khi thực hiện giải tỏa, bồi thường phải nhanh chóng triển khai công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ cho người dân để sớm ổn định cuộc sống.</i></p> <p>Về trình tự thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, hiện nay được áp dụng tại Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định cụ thể một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.</p> <p>Việc chi trả tiền khi thực hiện thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các công trình, dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được áp dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tại khoản 1, 2 Điều 93 Luật Đất đai 2013 quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:</p> <p><i>"1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất</i></p>	Đắk R'lấp
---	-----------



*của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả”.*

Trong quá trình triển khai thực hiện dự án, nhằm đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, đồng thời sớm ổn định cuộc sống của người dân trong khu vực bị thu hồi đất. Ủy ban nhân dân huyện Đắk R'Lấp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ thu hồi đất và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi.

*+ Đối với nội dung kiến nghị: Kịp thời bố trí tái định cư đối với những hộ dân thuộc đối tượng được hỗ trợ tái định cư.*

Việc bố trí đất tái định cư cho những trường hợp đủ điều kiện thuộc dự án Đường cao tốc Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước). Hiện nay, UBND huyện Đắk R'Lấp đã lựa chọn 06 vị trí xây dựng khu tái định cư tại các xã Nhân Cơ, Đắk Wer, Nghĩa Thắng, Nhân Đạo, Đắk Sin, Đắk Ru. UBND huyện Đắk R'Lấp đã đăng ký bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đưa vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Đắk R'Lấp làm cơ sở triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng các khu tái định cư nhằm đảm bảo nhu cầu đất tái định cư cho các hộ dân bị thu hồi đất.

*+ Đối với nội dung kiến nghị: diện tích rẫy, vườn của dân đường cao tốc đi ngang qua chia đôi vườn, rẫy, đề nghị tạo điều kiện thuận lợi tốt nhất cho người dân canh tác, sản xuất, nước tưới, đường dân sinh, đường điện; Việc thu hồi đất, những diện tích còn lại không thể canh tác, thì đề nghị thu hồi hết diện tích đất để người dân thuận tiện chuyển đến nơi ở, nơi sản xuất mới.*

Tại khoản 3, Điều 8 Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Sửa đổi, bổ sung

khoản 3 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai:

*“Điều 6a. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng: 1. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của UBND cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì UBND cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật. 2. Kinh phí bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất đối với trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này phải được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và được tính vào kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của dự án đầu tư”.*

Tại khoản 1 Điều 9 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh quy định xử lý một số trường hợp bồi thường, hỗ trợ về đất như sau: *“Trường hợp diện tích còn lại đối với thửa đất nông nghiệp nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa theo quy định của UBND tỉnh hoặc không đủ điều kiện để canh tác, sản xuất do không có đường đi vào và người sử dụng đất có đơn đề nghị Nhà nước thu hồi thì Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xem xét, ban hành quyết định thu hồi đất và bồi thường, hỗ trợ theo Quy định này. Kinh phí bồi thường do chủ đầu tư dự án chi trả và được tính vào tổng mức đầu tư của dự án.*

Quá trình thực hiện công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Đăk R’Lấp sẽ chỉ đạo các đơn vị có liên quan kiểm tra thực địa, xây dựng phương án xử lý đối với từng trường hợp cụ thể để các hộ dân tiếp tục canh tác, sản xuất. Trường hợp, thực tế không thể khắc phục được thì triển khai thực hiện việc thu hồi đất, bồi thường đối với phần diện tích còn lại của các hộ dân theo đúng quy định của pháp luật.

+ *Đối với nội dung kiến nghị: Xây dựng phương án, mức giá bồi thường, hỗ trợ đất, cây trồng, vật kiến trúc phù hợp điều kiện thực tế hiện nay.*

- Về giá đất để tính bồi thường cho các hộ dân, trong quá trình lập phương án sẽ được áp dụng theo quy định tại Khoản 2, Điều 74, Luật Đất đai 2013, trong đó quy định: “2. Việc bồi thường được thực hiện bằng việc giao đất có cùng mục đích sử dụng với loại đất thu hồi, nếu không có đất để bồi thường thì được bồi thường bằng tiền theo giá đất cụ thể của loại đất thu hồi do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tại thời điểm quyết định thu hồi đất.

Hiện nay, việc xác định giá đất cụ thể làm căn cứ tính bồi thường về đất đã được UBND tỉnh Đắk Nông quy định tại Khoản 1, Điều 4 Quyết định số 03/2021/QĐ-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh Đắk Nông. Trong đó: Sau khi có thông báo thu hồi đất của cấp có thẩm quyền, chủ đầu tư thuê đơn vị tư vấn có chức năng xác định giá đất thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trình thẩm định, phê duyệt làm căn cứ tính tiền bồi thường theo quy định.

- Việc bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản, vật kiến trúc, cây trồng hoa màu. Quá trình thực hiện phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ dân bị thu hồi được áp dụng theo đơn giá quy định, bao gồm: Giá nhà, công trình vật kiến trúc áp dụng theo Quyết định 23/2021/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc ban hành Bảng giá nhà, tài sản, công trình xây dựng gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Giá cây trồng, hoa màu áp dụng tại Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18/3/2019; Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 27/10/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông.

- Đối với nội dung kiến nghị: Khi thu hồi đất, phải chi trả nhanh chóng, dứt điểm tiền đền bù, hỗ trợ cho người dân bị thu hồi đất, để cho người dân chuyển đi nơi khác kịp thời ổn định cuộc sống. Hiện nay, giá đất trên thị trường đang tăng cao, nếu việc chi trả không nhanh chóng, kịp thời người dân sẽ khó có thể mua được đất để tái định cư.

Việc chi trả tiền bồi thường khi thực hiện công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư để triển khai các công trình, dự án thuộc danh mục các dự án cần thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn tỉnh

	<p>Đắk Nông, hiện nay được áp dụng theo quy định của Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trong đó, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 93 Luật Đất đai 2013 quy định chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư: “1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền có hiệu lực thi hành, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường phải chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi. 2. Trường hợp cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bồi thường chậm chi trả thì khi thanh toán tiền bồi thường, hỗ trợ cho người có đất thu hồi, ngoài tiền bồi thường, hỗ trợ theo phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì người có đất thu hồi còn được thanh toán thêm một khoản tiền bằng mức tiền chậm nộp theo quy định của Luật quản lý thuế tính trên số tiền chậm trả và thời gian chậm trả.</p>	
15	<p>Cử tri Vũ Trung Thành, thôn Thuận Trung, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song phản ánh: Hiện nay, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song đã công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Theo phản ánh hiện nay các tuyến đường giao thông liên xã, liên thôn xuống cấp nghiêm trọng, không có hệ thống thoát nước, lầy lội vào mùa mưa, ảnh hưởng đến việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng quan tâm sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường trên.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>.Ghi nhận kiến nghị của cử tri về những công trình giao thông hư hỏng, xuống cấp cần phải đầu tư, nâng cấp, sửa chữa trong thời gian tới. UBND huyện Đắk Song đã chỉ đạo UBND các xã, thị trấn Đức An, cơ quan chuyên môn khảo sát thực tế tất cả các tuyến đường, các công trình cấp thiết cầu đầu tư trên địa bàn. Đầu năm 2022, UBND huyện Đắk Song đã trình UBND tỉnh đầu tư các tuyến đường mới, nâng cấp, sửa chữa các tuyến đường, công trình giao thông cũ, nhưng do tình hình chung của địa phương, hiện tại chưa đủ kinh phí để thực hiện hết những công việc trên. UBND huyện Đắk Song tiếp tục đề nghị đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các công trình mà nhân dân kiến nghị gửi UBND tỉnh trong thời gian tới.</p> <p>Đối với công trình giao thông trên địa bàn xã Thuận Hạnh đã được UBND huyện Đắk Song đầu tư sửa chữa, cụ thể:</p>	UBND huyện Đắk Song

	<p>Công trình: Đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh được UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 2053/QĐ-UBND ngày 25/11/2021.</p> <p>Công trình: Nâng cấp, sửa chữa đường giao thông liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh (giai đoạn 2) được UBND huyện Đắk Song phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 971/QĐ-UBND ngày 03/8/2020.</p> <p>Công trình: Sửa chữa, nâng cấp tuyến đường liên xã Nam Bình - Thuận Hạnh (đoạn từ ngã 3 thôn Thuận Hưng tới UBND xã Thuận Hạnh) hạng mục: Nền móng, mặt đường, hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông được UBND huyện Đắk Song phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 29/10/2020.</p> <p>Đoạn đường liên xã từ ngã 3 thôn 7, xã Nam Bình đi xã Thuận Hạnh (đoạn từ ngã 3 cây xăng Thoại Xuyên đến ngã 3 vào Chùa Phước Quang và trung tâm xã Thuận Hạnh) được đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa năm 2020 và bàn giao đưa vào sử dụng tháng 01/2021, do Công ty TNHH xây dựng thương mại Phú Lâm thi công, hiện tại công trình đang trong thời gian bảo hành công trình. Do Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đắk Song, làm Chủ đầu tư, hiện đơn vị thi công đang khắc phục những hư hỏng, kinh phí sửa chữa được Chủ đầu tư chi từ nguồn chi phí bảo hành công trình.</p> <p>Việc duy tu, sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn, hàng năm UBND huyện Đắk Song đã phân bổ kinh phí về cho địa phương. Trên cơ sở kiểm tra thực tế các tuyến đường cần nâng cấp, sửa chữa, các đơn vị đề xuất UBND huyện Đắk Song xin chủ trương duy tu, sửa chữa, nâng cấp. Với nguồn kinh phí hạn chế, UBND huyện Đắk Song ưu tiên các tuyến đường thực sự xuống cấp để sửa chữa đảm bảo đi lại an toàn giao thông cho người dân. Để đảm bảo nâng cấp, sửa chữa kịp thời các tuyến đường tại địa bàn xã Thuận Hạnh. Yêu cầu UBND xã Thuận Hạnh thường xuyên kiểm tra các tuyến đường, báo cáo UBND huyện Đắk Song để kịp thời bố trí kinh phí đầu tư, sửa chữa, nâng cấp trong thời gian tới.</p>	
<b>III</b>	<b>Về đền bù giải phóng mặt bằng</b>	
16	<i>Cử tri Đào Văn Thành, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk</i>	UBND

<p><i>R'Lấp kiến nghị:</i> Năm 2005, một phần diện tích đất của gia đình đã được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án điện, việc bồi thường, hỗ trợ dự án đã chi trả, nhưng gia đình vẫn chưa được bố trí tái định cư. Cử tri đề nghị các cấp có thẩm quyền trả lời cụ thể gia đình ông có được bố trí tái định cư không? Nếu được bố trí thì đến khi nào mới được thực hiện, lý do tại sao thực hiện chậm trễ, nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai? Ngoài ra, sau khi được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án điện, diện tích đất còn lại của gia đình hơn 2 sào, diện tích đất trên có đường dây điện đi qua, gây khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra hiện trạng và có phương án bồi thường cho phù hợp đảm bảo điều kiện sản xuất cho gia đình.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Qua kiểm tra hồ sơ liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của ông Đào Văn Thành, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đăk R'Lấp thì gia đình có đất bị thu hồi để thực hiện công trình nhà máy Alumin Nhân Cơ và trụ sở làm việc. UBND huyện Đăk R'Lấp đã ban hành Quyết định số 3014/QĐ-CTUBND ngày 12/9/2006 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng công trình: Xây dựng Nhà máy tuyển quặng bauxit, sản xuất alumin và trụ sở làm việc; trong đó có phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ cho gia đình ông Đào Văn Thành.</p> <p>Ngày 22/9/2017, UBND huyện Đăk R'Lấp đã ban hành Quyết định số 2658/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo Kết luận số 40/KL-UBND ngày 17/08/2017 của UBND huyện Đăk R'Lấp về việc rà soát các chế độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất xây dựng công trình: Xây dựng mặt bằng nhà máy tuyển quặng Bau xít, sản xuất Alumin và xây dựng trụ sở làm việc địa điểm: xã Nhân Cơ, Nhân Đạo, huyện Đăk R'lấp. Trong đó, gia đình ông Đào Văn Thành được bố trí 02 lô tái định cư theo quy định tại Quyết định số 16/2005/QĐ-UBND ngày 01/02/2005 của UBND tỉnh Đăk Nông.</p> <p>Đối với quy hoạch khu tái định cư, UBND huyện Đăk R'Lấp đã phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đối với 04 khu tái định cư trên địa bàn các xã Nhân Cơ, Đăk Wer, Kiến</p>	<p>huyện Đăk R'lấp</p>
--	------------------------

	<p>Thành, Nghĩa Thắng. Hiện nay, Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'Lấp đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, đầu tư, xây dựng các khu tái định cư trên địa bàn. Sau khi hoàn thành việc xây dựng các khu tái định cư, UBND huyện Đăk R'Lấp chỉ đạo Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất phối hợp các đơn vị liên quan thông báo, tổ chức cho các hộ gia đình bốc thăm, giao đất tái định cư theo quy định.</p> <p>- Về nội dung kiến nghị: Sau khi được Nhà nước thu hồi để thực hiện dự án, diện tích đất còn lại của gia đình hơn 2 sào, diện tích đất trên có đường dây điện đi qua, gây khó khăn trong sản xuất và sinh hoạt. Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, kiểm tra hiện trạng và có phương án bồi thường cho phù hợp đảm bảo điều kiện sản xuất cho gia đình.</p> <p>Diện tích đất của gia đình ông Đào Văn Thành bị thu hồi để thực hiện dự án năm 2005, trước đây việc lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư do Hội đồng bồi thường giải phóng mặt bằng của huyện thực hiện. Đề nghị cử tri Đào Văn Thành, liên hệ với Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Đăk R'Lấp để được giải quyết theo quy định.</p>	
17	<p>Cử tri Nguyễn Thị Mừng, bon Đăk R'Moan, xã Đăk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị: Gia đình bà thuộc diện có đất giải tỏa để xây dựng công trình thủy điện Đăk R'Tih, gia đình đã nhận tiền đền bù, nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí tái định cư. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, bố trí tái định cư cho gia đình bà.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Căn cứ tại mục 2.15, Kết luận số 4057/KL-UBND ngày 02/11/2011 của UBND tỉnh Đăk Nông về việc thanh tra việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với công trình xây dựng Nhà máy thủy điện Đăk R'Tih; hạng mục Lòng hồ 1.3B - Khu Đồng bào ghi rõ: "Hộ ông Nguyễn Văn Phòng mua đất của ông Diểu N'Tao nằm ven đường liên thôn để ở và buôn bán, diện tích đất ông Phòng đang sinh sống nằm trong quy hoạch đất ở. Đề nghị bồi thường về đất ở theo diện tích thực tế sử dụng, hỗ trợ di chuyển chỗ ở, ổn định cuộc sống và 06 tháng tiền thuê nhà cho hộ ông Nguyễn Văn Phòng theo quy định".</p> <p>Căn cứ Kết luận số 4057/KL-UBND ngày 02/11/2011,</p>	<p>Công ty Cổ phần thủy điện Đăk R'tih</p>

	<p>Công ty đã phối hợp với Trung tâm phát triển Quỹ đất thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa) lập phương án bổ sung, thẩm định. Ngày 20/01/2012, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 122/QĐ-UBND về việc phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân.</p> <p>Ngày 21/3/2012, Công ty Cổ phần thủy điện Đắk R'tih có Thông báo số 118/TB-DaHC về việc chi trả tiền bồi thường cho các hộ dân theo Quyết định số 112/QĐ-UBND, hộ gia đình đã nhận tiền đầy đủ. Các bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ gia đình gồm: Đất ở theo hạn mức sử dụng; di chuyển chỗ ở; hỗ trợ ổn định đời sống; hỗ trợ 06 tháng tiền thuê nhà thuộc đối tượng không được tái định cư đảm bảo đúng quy định hiện hành.</p>	
18	<p><i>Cử tri Nguyễn Ngọc Biên, thôn Tân Phương, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i></p> <p>+ Gia đình ông Nguyễn Ngọc Biên cùng các hộ Phan Văn Giới, Bùi Xuân Lanh, Đoàn Văn Bảy, Đoàn Văn Tuyển, Vũ Văn Cầu, Nguyễn Thị Diên, thôn Tân Phương, xã Đắk R'Moan chưa được cấp đất tái định cư thuộc dự án công trình hồ thủy điện Đắk R'tih, do trước đây ông Ngô Quang Minh, ông Trần Đăng Tùng xác nhận sai. Cử tri đề nghị quý cơ quan xem xét giải quyết cho các hộ dân.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Tại thời điểm thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Đắk R'tih, ông Nguyễn Ngọc Biên cùng các hộ dân không bị giải tỏa hết đất. Đất còn lại đủ điều kiện chuyển đổi đất ở; do vậy, không đủ điều kiện để bố trí tái định cư theo quy định. UBND thành phố Gia Nghĩa đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát quy hoạch, quy hoạch sử dụng đất tại khu vực của các hộ dân để báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo thực hiện.</p> <p>Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với quy định về bồi thường giải phóng mặt bằng. Các hộ dân có quyết định thu hồi đất để thực hiện dự án thủy điện Đắk R'Tih, hạng mục Lòng hồ 1.1b-1.2b, thôn Tân Phương, xã Đắk R'Moan, thị xã Gia Nghĩa (nay là thành phố Gia Nghĩa); UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 877/QĐ-UBND ngày 07/7/2008 về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.</p> <p>Về chế độ tái định cư, Căn cứ Khoản 2, Điều 37 Quyết</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa



	<p>định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007 của UBND tỉnh Đắk Nông ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Đắk Nông quy định: <i>Hộ gia đình, cá nhân có hộ khẩu tại xã, phường, thị trấn nơi có đất bị thu hồi và thực tế đang sinh sống trên đất nông nghiệp bị giải tỏa nhưng không còn chỗ ở nào khác thì được xem xét bố trí tái định cư nhưng phải nộp tiền sử dụng đất theo giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh quy định.</i></p> <p>Căn cứ Công văn số 21/CV-UBND ngày 09/9/2009 của UBND xã Đắk R'Moan về việc xác nhận thông tin địa chính các hạng mục thu hồi đất dự án thủy điện Đắk R'Tih làm cơ sở thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ thuộc hạng mục Lòng hồ 1.1b-1.2b, xác nhận ghi rõ hộ dân ở thực tế trên đất bị thu hồi và đất còn lại là quy hoạch đất ở. Đối chiếu với quy định về hỗ trợ, bố trí tái định cư tại thời điểm thu hồi đất, các hộ dân không thuộc đối tượng được bố trí tái định cư theo quy định.</p>	
IV	<b>Lĩnh vực đầu tư - xây dựng</b>	
19	<p><i>Cử tri Cù Xuân Toán, thôn Tân An, xã Đắk R'Moan, thành phố Gia Nghĩa kiến nghị:</i> Đề nghị UBND thành phố Gia Nghĩa chỉ đạo các phòng chuyên môn của thành phố Gia Nghĩa sớm quy hoạch diện tích đất xây dựng nghĩa trang để người dân có nơi chôn cất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Ngày 10/6/2022, UBND thành phố Gia Nghĩa đã có Công văn số 1484/UBND-QLĐT về việc bổ sung quy hoạch Nghĩa trang thôn Tân Phú, xã Đắk R'Moan vào quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh và quy hoạch chung đô thị Gia Nghĩa, gửi Sở Xây dựng để phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung Nghĩa trang thôn Tân Phú, để làm cơ sở UBND thành phố Gia Nghĩa xây dựng dự án Nghĩa trang thôn Tân Phú, xã Đắk R'Moan.</p> <p>Hiện nay, dự án xây dựng Nghĩa trang thôn Tân Phú, xã Đắk R'Moan đã được UBND thành phố Gia Nghĩa giao Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất thành phố làm Chủ đầu tư để thực hiện dự án. Vì vậy, trong thời gian chờ phê duyệt quy hoạch điều chỉnh, bổ sung thực hiện dự án Nghĩa trang thôn Tân Phú, xã Đắk R'Moan; UBND thành phố Gia Nghĩa đề nghị UBND xã Đắk R'Moan tuyên truyền, vận động nhân dân thực</p>	UBND thành phố Gia Nghĩa

	hiện việc chôn cất, mai táng tại Nghĩa trang thôn Tân Lợi, xã Đắc R'Moan hoặc Nghĩa trang nhân dân thành phố Gia Nghĩa, xã Đắc Nĩa.	
20	<p><i>Cử tri Nghiêm Xuân Dũng, thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song kiến nghị:</i> Công trình nước sạch nông thôn của xã có mức đầu tư 9 tỷ đồng từ nguồn Ngân sách nhà nước, công trình đã hoàn thành mấy năm nay, nhưng chưa đưa vào sử dụng. Cử tri đề nghị cơ quan có thẩm quyền thanh tra công trình này và có phương án khắc phục tránh gây lãng phí.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Dự án: Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung thôn Thuận Hòa - Thuận Tân - Thuận Thành, xã Thuận Hạnh, huyện Đắc Song, được khởi công xây dựng 24/10/2014, đã nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng ngày 14/10/2015; Ngày 04/3/2016, Sở Tài chính Đắc Nông đã ban hành Quyết định số 15/QĐ-STC về việc phê duyệt quyết toán công trình, với tổng giá trị là: 8.877.824.000 đồng.</p> <p>UBND xã Thuận Hạnh là đơn vị tiếp nhận sử dụng công trình này; năm 2015 UBND xã Thuận Hạnh giao các thôn: Thuận Hòa, Thuận Tân, Thuận Thành tổ chức họp dân đề cử Tổ quản lý vận hành (ông Phạm Văn Hoa làm tổ trưởng, ông Thái Việt Dương và ông Nghiêm Xuân Duy làm thành viên); ngày 24/7/2018, UBND xã Thuận Hạnh ban hành Quyết định số 86/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ quản lý vận hành công trình. Quá trình vận hành gặp khó khăn như: hư máy bơm, giếng khoan bị hụt nước, đường ống bị hư hại, số hộ dân sử dụng nước ít so với quy mô thiết kế, dẫn đến có một thời gian ngừng hoạt động. Ngày 27/5/2022, UBND xã Thuận Hạnh đã bàn giao công trình nước sạch cho Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi Đắc Nông tiếp nhận, quản lý vận hành.</p>	UBND huyện Đắc Song
V	<b>Lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn</b>	
	<p><i>Cử tri Nguyễn Thị Út, xã Cư Knia, huyện Cư Jút kiến nghị:</i> Đề nghị UBND tỉnh quan tâm, xem xét cơ chế chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp về xây dựng mặt bằng, nhà xưởng, đảm bảo đầu ra đối với các sản phẩm là nông sản... để thúc đẩy Hợp tác xã phát triển có hiệu quả hơn. Đồng thời, tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp gắn với việc tìm</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

<p>thị trường tiêu thụ, kêu gọi, thu hút đầu tư đối với các doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để góp phần phát triển sản xuất, ổn định đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>- <i>Đối với kiến nghị: UBND tỉnh quan tâm, xem xét cơ chế chính sách hỗ trợ các Hợp tác xã nông nghiệp về xây dựng mặt bằng, nhà xưởng, đảm bảo đầu ra đối với các sản phẩm là nông sản... để thúc đẩy Hợp tác xã phát triển có hiệu quả hơn.</i></p> <p>Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.</p> <p>Ngày 13/11/2020, Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1804/QĐ-TTg về việc phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025; Trong đó có chính sách hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng và chế biến sản phẩm; chính sách hỗ trợ, gồm: xây dựng nhà kho, xưởng phân loại đóng gói sản phẩm, xưởng sơ chế - chế biến mua sắm trang thiết bị; xây dựng công trình thủy lợi, giao thông nội đồng; xây dựng kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản.</p> <p>Để hỗ trợ các Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp về xây dựng mặt bằng, xây dựng nhà xưởng, đảm bảo đầu ra đối với các sản phẩm nông sản. Nhằm thúc đẩy HTX phát triển có hiệu quả hơn, yêu cầu các HTX đăng ký nhu cầu hỗ trợ với UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa để có cơ sở tổng hợp, kiểm tra xem xét điều kiện hỗ trợ. Trên cơ sở nguồn vốn giao của Trung ương, ngân sách địa phương và vốn hợp pháp khác, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét phân bổ kinh phí thực hiện. Ngoài ra, các HTX có dự án liên kết đáp ứng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 của HĐND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông thì sẽ được hỗ trợ, cụ thể:</p> <p>- Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.</p>	thôn
--	------

- Giấy chứng nhận hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

- Liên kết đảm bảo ổn định:

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác từ 01 năm trở lên, thời gian liên kết tối thiểu: 05 năm;

+ Đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ nuôi, trồng, khai thác dưới 01 năm, thời gian liên kết tối thiểu: 03 năm.

- Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

*Hồ sơ và trình tự thủ tục hỗ trợ liên kết gồm:*

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ liên kết

+ Đơn đề nghị của chủ trì liên kết;

+ Dự án liên kết hoặc kế hoạch đề nghị hỗ trợ liên kết;

+ Bản thỏa thuận cử đơn vị chủ trì liên kết đối với trường hợp các doanh nghiệp, HTX ký hợp đồng liên kết với nhau;

+ Bản sao chụp các chứng nhận hoặc bản cam kết về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường; hoặc cam kết bảo đảm các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường;

+ Bản sao chụp hợp đồng liên kết.

- *Trình tự thủ tục:*

+ Trường hợp, UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết (dự án liên kết có phạm vi hoạt động từ 2 huyện trở lên hoặc quy mô từ 5 tỷ trở lên): Chủ trì liên kết gửi bộ hồ sơ cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ. Hội đồng thẩm định gồm lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm Chủ tịch Hội đồng, các thành viên là đại diện Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện có liên quan. Trong thời hạn 15 ngày làm việc sau khi nhận được hồ sơ, Hội đồng tổ chức thẩm định, nếu hồ sơ đủ điều kiện thì Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, trình UBND tỉnh xem xét phê duyệt. Thời hạn 10 ngày làm việc, sau khi nhận được tờ trình của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông

thôn, UBND tỉnh quyết định phê duyệt hỗ trợ dự án liên kết;

+ Trường hợp Ủy ban nhân dân huyện phê duyệt hỗ trợ liên kết (dự án liên kết có phạm vi hoạt động trong huyện, thành phố hoặc quy mô dưới 5 tỷ đồng).

Sở Tài chính cân đối, lồng ghép nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách để hỗ trợ theo quy định.

- Đối với kiến nghị: Tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp gắn với việc tìm thị trường tiêu thụ, kêu gọi thu hút đầu tư đối với các Doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi trên địa bàn tỉnh để góp phần phát triển sản xuất, ổn định đầu ra đối với sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Để tổ chức quy hoạch lại vùng sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn đáp ứng nhu cầu liên kết, tiêu thụ sản phẩm, qua đó thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển bền vững. Năm 2018, UBND tỉnh đã phê duyệt 02 Đề án, gồm: Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về phê duyệt Đề án: Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển bền vững tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030; Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 06/9/2018 về phê duyệt Đề án: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Trên cơ sở đó, định hướng đến năm 2035, hình thành được 55 vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao đối với các sản phẩm nông sản chủ lực, tiềm năng và thế mạnh tại các địa phương trên toàn tỉnh. Trong đó, huyện Cư Jút hình thành 05 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gồm: 01 vùng hồ tiêu (xã: Ea Po, Nam Dong, Đắk Wil), 01 vùng Đậu tương (xã Nam Dong), 02 vùng nuôi trồng thủy sản (xã: EaPo, Nam Dong) và 01 vùng chăn nuôi Bò thịt tại xã Cư Knia.

Hiện nay, về trồng trọt: Ngành nông nghiệp đã hỗ trợ các địa phương hoàn thiện hồ sơ, tham mưu, trình UBND tỉnh công nhận được 04 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ với tổng diện tích là 2.423,17 ha (cụ thể: 01 vùng sản xuất cà phê tại xã Thuận An, huyện Đắk Mil; 02 vùng sản xuất Hồ tiêu: tại xã Thuận Hà và xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song; 01 vùng sản xuất lúa tại Buôn Choáh, huyện Krông Nó);

Về chăn nuôi: cũng đã hình thành một số vùng chăn nuôi

tập trung quy mô lớn (tại xã Ea Pô, huyện Cư Jút quy mô đàn khoảng 107.400 con; xã Quảng Phú, huyện Krông Nô quy mô đàn khoảng 124.000 con; các xã: Đăk R'la, Đăk Gắn, huyện Đăk Mil quy mô đàn khoảng 35.000 con; các xã: Thuận Hạnh, Thuận Hà, huyện Đăk Song quy mô đàn khoảng 54.000 con). Ngành Nông nghiệp đang tiếp tục hỗ trợ các địa phương rà soát các tiêu chí để hình thành các vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo Đề án đã được UBND tỉnh phê duyệt.

Tại huyện Cư Jút, đến nay đã hỗ trợ rà soát đánh giá 02 vùng (vùng cà phê, hồ tiêu Eapô và vùng sản xuất đậu các loại xã Nam Dong); hỗ trợ xây dựng kế hoạch, lộ trình để phát triển các vùng sản xuất sau khi rà soát đánh giá.

- Ngoài ra, HĐND tỉnh đã ban hành các Nghị quyết, cụ thể: Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 02/8/2018 về việc ban hành Quy định về chính sách khuyến khích, hỗ trợ đầu tư vào tỉnh Đăk Nông; Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 19/7/2019 về phê duyệt một số chính sách hỗ trợ liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đăk Nông; UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch, chính sách thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn góp phần phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, chuỗi liên kết nhằm ổn định đầu ra, ổn định thị trường. Kế hoạch số 544/KH-UBND ngày 10/8/2021 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt kế hoạch đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030 theo Quyết định số 194/QĐ-TTg ngày 09/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ, tập trung phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa tập trung củng cố phát triển mô hình hợp tác xã thương mại và dịch vụ, tổ chức hiệu quả các chính sách của Trung ương và của tỉnh gắn kết khâu cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất đến tiêu thụ nông sản đầu ra; Kế hoạch số 554/KH-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về phê duyệt Kế hoạch xúc tiến thương mại tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2021-2025, nhằm kết nối sản xuất với tiêu thụ, tạo chuỗi giá trị, đảm bảo ổn định thị trường. Các chính sách, kế hoạch hiện đang được các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện.

- Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục hỗ trợ xác lập và hình thành các vùng sản xuất tập trung, định hướng hình

	<p>thành vùng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên cơ sở tiềm năng, lợi thế của từng địa phương và đáp ứng yêu cầu thị trường. Với mục tiêu, nâng cao giá trị hàng hóa nông sản của tỉnh, nâng cao đời sống, kinh tế cho người dân. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, chính quyền các cấp, triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, hoạt động có liên quan để hình thành các vùng sản xuất tập trung các sản phẩm nông sản chủ lực, tiềm năng và thế mạnh tại các địa phương đảm bảo về quy mô; ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; áp dụng các tiêu chuẩn chứng nhận chất lượng hàng hoá; xây dựng mã vùng trồng, chỉ dẫn địa lý... đối với các loại cây trồng, vật nuôi có thế mạnh của tỉnh.</p>	
22	<p><i>Cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh:</i> Giá các mặt hàng nông sản thường xuyên mất giá, một số sản phẩm nông nghiệp người dân sản xuất ra không tiêu thụ được, trong khi giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật tư phục vụ sản xuất nông nghiệp tăng cao so với mọi năm (có nhiều chủng loại tăng gấp đôi, gấp ba lần). Tuy nhiên, tình trạng giống cây trồng, vật tư nông nghiệp giả, kém chất lượng vẫn còn trôi nổi trên thị trường, người dân không thể kiểm chứng được đâu là sản phẩm chất lượng, kém chất lượng nên đã ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất, năng suất cây trồng, chất lượng nông sản sau thu hoạch. Cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này trên địa bàn (quản lý về nhãn mác, nguồn gốc sản phẩm, giấy phép, hóa đơn mua bán), xử lý thật nghiêm đối với các cơ sở kinh doanh, buôn bán, sản xuất, tiêu thụ sản phẩm giả, kém chất lượng, không rõ nguồn gốc; đồng thời có giải pháp hỗ trợ đầu ra đối với các sản phẩm nông nghiệp do người dân sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thường xuyên chỉ đạo phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh các mặt hàng này trên địa bàn, cụ thể:</p> <p>- Năm 2021, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, với tổng số 203 cơ sở sản xuất, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật được thanh tra lấy</p>	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

30 mẫu phân bón, 12 mẫu thuốc bảo vệ thực vật để phân tích kiểm tra chất lượng.

*Kết quả:*

+ Đối với 30 mẫu phân bón (năm 2021): có 25 mẫu phân bón đạt chất lượng; 05 mẫu phân bón (*chiếm 16,67%*) không đạt chất lượng, trong đó: 02 mẫu phân bón kém chất lượng, 03 mẫu phân bón giả (*có hàm lượng hoạt chất đạt từ 70% trở xuống*). Chánh Thanh tra Sở đã ban hành 05 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 99.785.000 đồng.

+ Đối với 12 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (năm 2021): có 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật đạt chất lượng; 02 mẫu thuốc bảo vệ thực vật (*chiếm 16,67%*) không đạt chất lượng, trong đó: 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật kém chất lượng, 01 mẫu thuốc bảo vệ thực vật giả (*có hàm lượng hoạt chất đạt từ 70% trở xuống*). Chánh thanh tra Sở đã ban hành 02 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 8.400.000 đồng.

+ Đối với giống cây trồng: Qua kiểm tra, phát hiện 03 trường hợp kinh doanh chưa thực hiện việc đính kèm nhãn hàng hóa trên cây trồng, Chánh Thanh tra Sở ban hành 03 quyết định xử phạt vi phạm hành chính 03 trường hợp trên với tổng số tiền 5.500.000 đồng, nộp Ngân sách nhà nước.

- Trong 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tiến hành 02 cuộc thanh tra, tổng số 201 cơ sở sản xuất kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng được thanh tra (*trong đó: 147 cơ sở phân bón, thuốc bảo vệ thực vật; 54 cơ sở giống cây trồng*); lấy 27 mẫu phân bón; 10 mẫu thuốc bảo vệ thực vật gửi cơ quan chức năng để phân tích kiểm tra chất lượng theo yêu cầu.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Cục Quản lý thị trường, Ban Chỉ đạo 389/ĐP, Công an tỉnh và cơ quan chức năng thực hiện thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Kết quả kiểm tra trong năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn không nhận được phản ánh của người dân về tình trạng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng để xác minh, xử lý hoặc tham



	<p>muu xử lý; Trường hợp phát hiện phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng thì các cơ sở sản xuất, kinh doanh sẽ bị các cơ quan chức năng xử phạt về hành vi vi phạm sản xuất, mua bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng (xử lý hành chính hoặc xử lý hình sự).</p> <p>Để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống cây trồng lâm nghiệp, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, trên địa bàn tỉnh; nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Chỉ thị về tăng cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, giống cây trồng lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông và Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng có hiệu quả phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, trình UBND tỉnh ban hành.</p> <p>Nhằm giúp cho người dân mua và sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng đảm bảo chất lượng sử dụng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khuyến cáo như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mua hàng tại các Công ty, đại lý kinh doanh vật tư nông nghiệp có uy tín, hàng hóa phải có hóa đơn, hồ sơ pháp lý liên quan đến nguồn gốc sản phẩm, nhãn mác đúng theo quy định.</li> <li>- Tham gia hội nghị, tập huấn kỹ thuật, hội thảo, quảng cáo giới thiệu sản phẩm vật tư nông nghiệp của các Công ty, tổ chức đã được cấp phép hội thảo theo quy định hiện hành.</li> <li>- Thông báo ngay cho cơ quan chức năng khi phát hiện hoặc nghi ngờ thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng không đảm bảo chất lượng lưu thông trên địa bàn.</li> </ul>	
<b>VI</b>	<b>Lĩnh vực điện</b>	
23	<p><i>Cử tri Lê Đình Lâm, thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Người dân thôn Quảng Lợi nằm sát trụ sở UBND xã Nghĩa Thắng và trực đường giao thông liên xã, hiện nay đã được Nhà nước quan tâm kéo đường điện được 1km trên trực đường giao thông liên xã. Từ năm 2006 đến nay cử tri đã kiến nghị nhiều lần về tiếp tục kéo thêm đường điện khoảng 1,5km để phục vụ sinh hoạt, sản xuất cho người dân, nhưng chưa được ngành điện giải quyết, người dân tự kéo điện bằng trụ gỗ, đường điện yếu, không an toàn. Cử tri đề nghị các</p>	<p>Công ty Điện lực Đắk Nông</p>

	<p>cơ quan chức năng, ngành điện sớm khảo sát, đầu tư phần còn lại để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất.</p> <p><b>Trả lời:</b></p> <p>Khu vực thôn Quảng Lợi, xã Nghĩa Thắng có khoảng 20 hộ dân cách đường dây hạ thế khoảng 2km, các hộ dân đang sử dụng điện tại Trạm biến áp thuộc T736 (ĐD473ĐRL2) công suất 160kVA. Tại khu vực này dân cư thưa thớt, nên việc đầu tư cấp điện rất khó khăn do suất đầu tư lớn.</p> <p>Lưới điện thôn Quảng lợi, xã Nghĩa Thắng đã được đưa vào chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (DA 2081) đầu tư 2,353km đường dây trung áp; 2,877km đường dây hạ áp và 01 Trạm biến áp 50KVA. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công.</p> <p>Ngoài ra, Công ty đang triển khai thi công công trình cải tạo lưới điện hạ áp tại khu vực này với khối lượng đầu tư 300m đường dây hạ áp, dự kiến hoàn thành trong năm 2022.</p> <p>Trong thời gian chờ đầu tư, để đảm bảo an toàn sử dụng điện, đề nghị các hộ dân nâng cấp, sửa chữa đường dây điện sau công tơ là tài sản của khách hàng, khách hàng liên hệ với Điện lực Đắk R'Lấp hoặc qua số Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sửa chữa lưới điện.</p>	
24	<p><i>Các cử tri Bùi Văn Dương, thôn Thuận Bình; Trần Thị Mến, thôn Thuận Thành, xã Thuận hạnh, huyện Đắk Song:</i> Xóm 5, thôn Thuận Bình có 100 hộ dân; xóm 4, thôn Thuận Thành có 63 hộ dân đến nay chưa có điện hạ thế. Người dân tự kéo điện bằng trụ gỗ, điện yếu, khoảng cách xa đường điện hạ thế, nên không đảm bảo an toàn, bị hao hụt nhiều, vì vậy giá điện cao hơn so với quy định. Cử tri đề nghị các cơ quan có liên quan và ngành điện sớm quan tâm, xem xét đầu tư điện hạ thế để phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của người dân.</p> <p><b>Trả lời</b></p> <p>- Khu vực xóm 5, thôn Thuận Bình, xã Thuận Hạnh được cấp điện từ 04 Trạm biến áp phục vụ cho hơn 271 hộ dân, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực chưa có lưới hạ thế đi qua; trong đó có khu vực cử tri Bùi Văn Dương. Khu vực này có khoảng hơn 100 hộ dân sống rải rác trên diện tích rộng, cách xa đường dây hạ thế của ngành điện từ 2 đến 3km, chủ yếu làm nương</p>	Công ty Điện lực Đắk Nông

	<p>rây, hiện các hộ dân này đang sử dụng điện tại các trụ cuối của Trạm biến áp T497 (ĐD473ĐSO). Các hộ dân sử dụng điện qua công tơ tổng, đường dây sau công tơ dài, sau thời gian sử dụng chưa được nâng cấp cải tạo nên đã xuống cấp. Thời gian tới, ngành điện sẽ khảo sát, lập phương án trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt để xây dựng đường dây hạ thế cấp điện cho nhân dân (nếu việc đầu tư có hiệu quả).</p> <p>- Tại xóm 4, thôn Thuận Thành, xã Thuận Hạnh được cấp điện từ 07 Trạm biến áp phục vụ cho 474 hộ dân, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực chưa có lưới hạ thế đi qua, trong đó có khu vực cử tri Trần Thị Mến. Khu vực này có khoảng hơn 63 hộ dân sống rải rác trên diện tích rộng, chủ yếu làm nương rẫy, cách xa đường dây hạ thế của ngành điện từ 1,5 đến 3km, hiện các hộ dân này đang sử dụng điện tại các trụ cuối của Trạm biến áp T298 (ĐD473ĐSO). Các hộ dân sử dụng điện qua công tơ tổng, đường dây sau công tơ dài và sau thời gian sử dụng chưa được nâng cấp cải tạo, nên đã xuống cấp, xảy ra tình trạng quá tải, tổn thất cao làm tiền điện tăng.</p> <p>Lưới điện tại khu vực này đã được đưa vào chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013-2020 (DA 2081), với qui mô đầu tư 1,4km đường dây trung áp; 5,3 km đường dây hạ áp và 01 Trạm biến áp. Hiện nay, dự án đang được triển khai thi công.</p> <p>Trong thời gian chờ đầu tư, để đảm bảo an toàn sử dụng điện, đề nghị các hộ dân nâng cấp, sửa chữa đường dây điện sau công tơ là tài sản của khách hàng, đề nghị khách hàng liên hệ với Điện lực Đắk Lắk hoặc qua số Tổng đài 19001909 để được hướng dẫn hỗ trợ trong quá trình sửa chữa lưới điện.</p>	
<b>VII</b>	<b>Lĩnh vực tín dụng</b>	
25	<p><i>Cử tri trên địa bàn tỉnh phản ánh:</i> Hiện nay, có tình trạng tổ chức tín dụng ép buộc khách hàng mua bảo hiểm sau đó mới cho giải ngân các khoản vay. Cử tri đề nghị Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đắk Nông tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát để chấn chỉnh vấn đề trên, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận các nguồn vốn vay, phục vụ phát triển kinh tế và các nhu cầu dân sinh khác.</p> <p><b>Trả lời:</b></p>	Ngân hàng nhà nước chi nhánh Đắk Nông

	<p>Việc tham gia mua bảo hiểm là hoàn toàn tự nguyện, không bắt buộc, mà chỉ khuyến khích trên cơ sở nhu cầu của khách hàng; mua bảo hiểm giúp khách hàng yên tâm về tài chính trước những rủi ro không mong muốn có thể xảy ra trong thời gian thực hiện hợp đồng tín dụng;</p> <p>Qua kiểm tra hoạt động của các Tổ chức tín dụng trên địa bàn chưa phát hiện sai phạm cũng như phản ánh của người dân về vấn đề này qua đường dây nóng tại Ngân hàng nhà nước tỉnh. Thời gian tới, Ngân hàng nhà nước tỉnh sẽ tăng cường hơn nữa việc thanh tra, kiểm tra; đưa nội dung vào Chương trình, Kế hoạch thanh tra, kiểm tra.</p> <p>Ngân hàng nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông cũng thường xuyên chỉ đạo các Tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm các quy định về hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể là:</p> <p>Kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh bảo hiểm tại đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp ép khách hàng mua các loại bảo hiểm không cần thiết khi cấp tín dụng; không đảm bảo nguyên tắc tự nguyện, có sự thỏa thuận của khách hàng;</p> <p>Phổ biến, quán triệt tới cán bộ, nhân viên trong đơn vị chấp hành các quy định của Luật Kinh doanh bảo hiểm số 24/2010/QH12 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 61/2010/QH12 và Luật số 42/2019/QH14, các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, Thông tư liên tịch số 86/2014/TTLT-BTC-NHNN ngày 02/7/2014, Thông tư số 37/2019/TT-NHNN ngày 31/12/2019 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam;</p> <p>Tư vấn cho khách hàng hiểu việc tham gia bảo hiểm là không bắt buộc mà chỉ khuyến khích trên cơ sở nhu cầu của khách hàng; giải thích, phân tích cho khách hàng thấy lợi ích của việc mua bảo hiểm đối với khoản vay của mình trong trường hợp gặp rủi ro. Nghiêm cấm việc ép buộc khách hàng giao kết hợp đồng bảo hiểm.</p>	
<b>VIII</b>	<b>Các lĩnh vực khác</b>	
26	<p><i>Cử tri Trần Văn Biên, thôn 3, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'Lấp kiến nghị:</i> Vé vào công và phí sử dụng dịch vụ của các Khu du lịch (Khu du lịch Tà Đùng) rất cao, không phù hợp với điều kiện kinh tế của người dân. Cử tri đề nghị UBND tỉnh tăng cường công tác quản lý phí dịch vụ trên địa bàn; đồng thời,</p>	Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch

xem xét quyết định mức phí dịch vụ cho phù hợp, đảm bảo cho mọi người dân được tham quan các khu du lịch của địa phương.

**Trả lời:**

Thời gian qua, để tạo hành lang pháp lý cho việc thu phí tham quan tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố Gia Nghĩa tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 về việc ban hành Quy định mức thu, quản lý, sử dụng phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Đắk Nông; theo đó mức phí tham quan vào các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng, cụ thể:

- Tham quan danh lam thắng cảnh, mức thu tối đa không quá 80.000 đồng đối với người lớn; 40.000 đồng đối với trẻ em;

- Tham quan Di tích lịch sử, mức thu tối đa không quá 40.000 đồng đối với người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em

- Tham quan Công trình văn hóa, bảo tàng, mức thu tối đa không quá 40.000 đồng đối với người lớn và 20.000 đồng đối với trẻ em.

\* Quy định về đối tượng được miễn, giảm như sau:

- *Miễn thu phí đối với trẻ em dưới 6 tuổi hoặc chiều cao dưới 1,2m; người khuyết tật đặc biệt nặng theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người khuyết tật.*

- *Giảm 50% mức thu phí đối với các trường hợp:*

+ *Người được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003/QĐ-TTg ngày 14/8/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa. Trường hợp khó xác định là đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi thì chỉ cần có giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đối tượng cư trú;*

+ *Người khuyết tật nặng theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người khuyết tật;*

	<p>- Người cao tuổi theo quy định tại Điều 2 Luật Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên;</p> <p>- Người thuộc diện hưởng từ hai ưu đãi trở lên thì chỉ giảm 50% mức phí.</p> <p>Hiện nay, Nghị quyết này đang được triển khai thực hiện tại các danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử, công trình văn hóa, bảo tàng được đưa vào tham quan du lịch hoặc nằm trong khu, điểm du lịch; còn đối với các điểm tham quan du lịch, khu, điểm du lịch khác không phải là danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử thì không áp dụng theo định mức quy định tại Nghị quyết này, mà mức thu vé tham quan được áp dụng theo Luật Giá, dựa trên quy luật cung cầu đã được quy định.</p> <p>- Khu du lịch sinh thái - văn hóa Tà Đùng là địa danh chưa được công nhận là danh lam thắng cảnh. Khi đưa vào khai thác, phục vụ du lịch không áp dụng Nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐND ngày 15/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Các chủ cơ sở bán vé tham quan vào cổng dựa theo Luật Giá, có đăng ký, kê khai, niêm yết công khai giá vé vào cổng theo quy định. Thời gian qua, các cấp, các ngành, đơn vị liên quan cũng tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn hỗ trợ, yêu cầu doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật, không tự ý nâng giá, các dịch vụ đều công khai giá bán dịch vụ. Hiện nay, Tà Đùng là điểm hấp dẫn, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh đến tham quan du lịch. Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý dịch vụ du lịch tại đây, động viên, hỗ trợ doanh nghiệp có mức giá phù hợp để tạo điều kiện cho người dân được tiếp cận, sử dụng dịch vụ. Đồng thời, tham mưu UBND tỉnh thông qua quy hoạch khu du lịch Tà Đùng để nhiều doanh nghiệp đến đầu tư, có thêm nhiều dịch vụ, điểm đến mới để người dân có nhiều lựa chọn điểm đến để tham quan, du lịch.</p>	
27	<p>Cử tri Bùi Văn Kim, thôn Thuận Tĩnh, xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song: Thời gian qua, đã có các đối tượng lừa đảo đưa trẻ em vượt biên sang Campuchia để lao động trái phép. Cử tri đề nghị các cơ quan chức năng tăng cường công tác quản lý, ngăn chặn kịp thời hoạt động trên và điều tra xử lý các đối tượng vi phạm.</p>	Công an tỉnh

**Trả lời:**

Qua công tác nắm tình hình, phát hiện trong tháng 4 năm 2022, trên địa bàn huyện Đăk Song có 07 thanh thiếu niên từ 16 đến 18 tuổi, có hành vi xuất cảnh trái phép sang Campuchia để lao động, gồm: *(Bùi Hoàng Hiệp, Vũ Minh Tuấn, Đoàn Vinh Quang, Doãn Thành Nam, Nguyễn Thanh Tuấn, Dương Văn Vinh, Lý Văn Lợi)*. Đến nay, đã có 05 công dân đã trở về địa phương.

Với phương thức, thủ đoạn lừa đảo: Qua các trang mạng xã hội như: *(Facebook, Zalo, Tiktok)* đăng tin cần tuyển lao động làm việc cho các Công ty tại tỉnh Tây Ninh và ở Campuchia, mọi chi phí đi lại, hướng dẫn do các Công ty đảm bảo và hứa hẹn với mức lương khoảng 11 triệu đồng/tháng, nạn nhân mà chúng hướng đến là những thanh niên không có việc làm, muốn tìm công việc ít vất vả, không cần bằng cấp, nhưng muốn có thu nhập cao và chưa hiểu biết về cuộc sống tại Campuchia, sau khi tiếp cận với các thông tin quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, Khi người tìm việc đồng ý, đối tượng hướng dẫn họ bắt xe đến khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh, các trường hợp trên được một số đối tượng dẫn dắt, di chuyển bằng xe máy đưa sang Campuchia bằng các đường tiểu ngạch. Tại Campuchia, các công dân Việt Nam bị các đối tượng bố trí những công việc với những chỉ tiêu cao, rất khó đạt được và đe dọa sẽ bán cho các Công ty do người Trung Quốc làm chủ, nếu không hoàn thành chỉ tiêu và tất cả họ đều không được trả lương như thỏa thuận ban đầu. Các nạn nhân muốn trở về Việt Nam phải tự liên hệ về với gia đình, người thân để chuộc về với mức tiền từ 2.000USD đến 3.000USD bằng hình thức chuyển khoản hoặc đưa trực tiếp.

Sau khi đến nơi làm việc tại Campuchia, ký hợp đồng lao động bằng tiếng Campuchia *(trong hợp đồng không phiên dịch sang tiếng Việt, các trường hợp trên không hiểu tiếng nói và chữ viết Campuchia)* các trường hợp trên được giao làm các việc liên quan đến bán hàng online, đăng thông tin quảng cáo, tư vấn lôi kéo người khác xuất cảnh trái phép sang Campuchia để làm việc... . Trường hợp, muốn nghỉ việc phải bồi thường hợp đồng hoặc bị chuyển sang làm việc với người sử dụng lao động khác.

	<p>Hiện nay, Công an tỉnh đã chỉ đạo đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an các huyện, thành phố Gia Nghĩa tập trung nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn, xử lý các hành vi mua bán người, tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép... Kết quả ban đầu cho thấy, các đối tượng sử dụng các tài khoản mạng xã hội và tài khoản ngân hàng “ảo”, đăng thông tin tuyển dụng lao động trên các trang mạng xã hội với quảng cáo “việc nhẹ, lương cao”, tư vấn, chỉ dẫn phương thức để người có nhu cầu tìm việc làm xuất cảnh sang Campuchia ký kết hợp đồng lao động với các điều khoản bất lợi trong trường người lao động muốn nghỉ việc, sau đó bố trí làm việc với cường độ cao, có dấu hiệu cưỡng bức lao động.</p> <p>Hiện nay, Công an tỉnh đang tập trung đấu tranh làm rõ để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật liên quan hoạt động đưa người sang Campuchia lao động; rà soát, xác minh các trường hợp ở địa bàn tỉnh Đắk Nông sang Campuchia lao động; phối hợp với Công an các địa phương có đường biên giới với Campuchia tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.</p> <p>Để nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động đưa người sang Campuchia lao động, Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ở địa bàn; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới, các hoạt động xuất khẩu lao động, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin liên quan đến các vi phạm pháp luật trong hoạt động đưa người sang Campuchia lao động.</p> <p>Tiếp tục rà soát công dân vắng mặt trên địa bàn nghi vấn bị lừa xuất cảnh lao động trái phép tại Campuchia. Làm tốt công tác nắm tình hình, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động thu thập thông tin, tài liệu, điều tra, xác minh, làm rõ các tổ chức, đường dây mua bán người; tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh trái phép để đấu tranh, triệt phá.</p>	
<b>Tổng cộng: 27 mục</b>		